
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar Ég hef ferðast víða og seinast til Mexíkó þar sem innheimt eru 
veggjöld á hraðbrautum, þar er samt alltaf hægt að fara aðra leið sem tekur lengri tíma og er 
ókeypis. ég væri til í að fá að vita hvort það verður hægt að komast frá Reykjavík til Akureyrar án þess 
að greiða veggjöld eða hvort þetta er bara dulbúinn skattur.
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